



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแกบ่อหิน
เรื่อง ขยายเวลาสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแกบ่อหิน
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแกบ่อหิน โดยประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแกบ่อหิน
ขออนุญาตขยายเวลาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแกบ่อหิน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.
๒๕๖๕ ออกไปอีก ๑๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๖ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นายอำเภอทุ่งหว้าพิจารณาแล้วเห็นว่า การขออนุญาตขยายเวลาประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลป่าแกบ่อหิน มีเหตุผลความจำเป็นเพื่อประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าแกบ่อหิน อาศัย
อำนาจตามความในมาตรา ๕๓ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.
๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงได้มีประกาศอำเภอทุ่งหว้า ขยายเวลาประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลป่าแกบ่อหิน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ออกไปอีก ๑๕ วัน ตั้งแต่วันที่
๑๖-๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายจรัส ไกรเทพ)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแกบ่อหิน

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแกบ่อหิน
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕
เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแกบ่อหิน

ผู้เข้าประชุม

๑. นายจำรัส ไกรเทพ	ตำแหน่ง ประธานสภา
๒. นางสาวสุชาดา นาคเล็ก	ตำแหน่ง รองประธานสภา
๓. นายเสียน อัมพันประสิทธิ์	ตำแหน่ง ส.อบต.
๔. นางพรเพ็ญ สินจรรย์ศักดิ์	ตำแหน่ง ส.อบต.
๕. ว่าที่ร้อยหญิง ไอรดา ลีทอง	ตำแหน่ง ส.อบต.
๖. นายขำ เอี้ยวถึง	ตำแหน่ง ส.อบต.
๗. นายบัญชา พรหมวิจิตร	ตำแหน่ง ส.อบต.

ผู้ไม่มาประชุม

-ไม่มี-

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายชยาเทพ สินจรรย์ศักดิ์	ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแกบ่อหิน
๒. นายสมชาติ แซ่หลี	ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแกบ่อหิน
๓. นายอนันต์ คำผอม	ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแกบ่อหิน
๔. นางถนอม พลเพชร	ตำแหน่ง เลขานุการนายก อบต.ป่าแกบ่อหิน
๕. นายอัฒลธรรส รอกเกต	ตำแหน่ง เลขานุการสภาฯ อบต.ป่าแกบ่อหิน
๖. นางสาวโณมยา สงเสื่อ	ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
๗. นายอัครน นาคสง่า	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๘. นางประไพ ฤทธิมาศ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
๙. นางสาววลัยลักษณ์ หลีหวัช	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๑๐. นายสุทธิชัย สันจิตร์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
๑๑. นางวิภารัตน์ เอี้ยวชีโป	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๑๒. นายอภิชาติ แซ่เตี่ยว	ตำแหน่ง นิติกร
๑๓. นายกมล สังข์ทอง	ตำแหน่ง นายช่างโยธา
๑๔. นายพัสกร ทองพุ่ม	ตำแหน่ง ผู้แทนชาวบ้าน ม.๔

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายจรัส ไกรเทพ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแกบ่อหิน กล่าวเปิดประชุม และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

<p>ระเบียบวาระที่ ๑ นายจรัส ไกรเทพ ประธานสภาฯ</p>	<p>เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ</p> <p>๑.๑ ประกาศอำเภอทุ่งหว้า เรื่องขยายเวลาสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแกบ่อหิน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕</p> <p>ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแกบ่อหิน โดยประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแกบ่อหิน ขออนุญาตขยายเวลาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแกบ่อหิน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ออกไปอีก ๑๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๖-๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖</p> <p>นายอำเภอทุ่งหว้าพิจารณาแล้วเห็นว่า การขออนุญาตขยายเวลาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแกบ่อหิน มีเหตุผลความจำเป็นเพื่อประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าแกบ่อหิน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๓ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงได้มีการประกาศอำเภอทุ่งหว้า ขยายเวลาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแกบ่อหิน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๕ ออกไปอีก ๑๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๖ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ จึงประกาศให้ทราบได้ทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕</p> <p>๑.๒ จังหวัดสตูลแจ้ง เรื่องการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ด้วยคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดสตูล (คทช.จังหวัดสตูล) ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบพื้นที่เป้าหมายที่จะนำไปดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน ๒ พื้นที่ ได้แก่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าตระ ป่าห้วยหลอด และป่าเขาชุมทรัพย์ ท้องที่ตำบลนาทอน ตำบลทุ่งหว้า และตำบลป่าแกบ่อหิน อำเภอทุ่งหว้า ตำบลกำแพง และตำบลน้ำผุด เนื้อที่ ๙,๔๓๒ ไร่ ๑ งาน ๘๐ ตารางวา และป่าสงวนป่าควนทั้ง และป่าเขาขาว ท้องที่ตำบลนาทอนและตำบลป่าแกบ่อหิน อำเภอทุ่งหว้า ตำบลกำแพงและตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล เนื้อที่ ๑๑,๘๒๐ ไร่ ๒ งาน ๑ ตารางวา โดยในขั้นตอนต่อไป จังหวัดสตูลหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจาก คทช. จังหวัดสตูล จะต้องดำเนินการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์หรืออาศัยอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕</p> <p>จังหวัดสตูล ขอแจ้งว่าการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามระเบียบข้างต้น กำหนดให้การยื่นคำขออนุญาตที่มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช) จะต้องแนบเอกสารหลักฐานที่แสดงผลการพิจารณาแจ้งให้ที่สภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นป่านั้นตั้งอยู่ทราบ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาต</p>
--	---

ที่ประชุม	รับทราบ
<p>ระเบียบวาระที่ ๒ นายจำรัส ไกรเทพ ประธานสภา</p>	<p>เรื่องรับรองรายงานการประชุม ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแกบ่อหิน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕</p>
<p>ว่าที่ร.ต.หญิง ไอรดา ลีทอง ส.อบต. หมู่ที่ ๕</p>	<p>เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแกบ่อหินที่เคารพ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และแขกผู้มีเกียรติที่เข้ามาฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแกบ่อหินในวันนี้ ดิฉันว่าที่ร.ต.หญิง ไอรดา ลีทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแกบ่อหิน ขอสรุปผลการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแกบ่อหิน จากการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแกบ่อหิน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ ที่เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแกบ่อหิน ได้บันทึกไว้ ปรากฏว่าถูกต้องครบถ้วน คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ จึงได้เสนอร่างรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแกบ่อหิน ดังกล่าวมาเพื่อพิจารณารับรองต่อไปขอขอบคุณค่ะ</p>
<p>นายจำรัส ไกรเทพ ประธานสภา ที่ประชุม</p>	<p>มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมบ้างหรือไม่ขอเรียนเชิญครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม มีมติรับรอง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแกบ่อหิน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕</p>
<p>ระเบียบวาระที่ ๓ นายจำรัส ไกรเทพ ประธานสภา</p>	<p>กระตู้ -ไม่มี-</p>
<p>ระเบียบวาระที่ ๔ นายจำรัส ไกรเทพ ประธานสภา</p>	<p>เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ ๔.๑ พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแกบ่อหิน ได้มีมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ และที่ประชุมได้กำหนดระยะเวลา เสนอคำแปรญัตติ ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ,วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ และวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. นั้น ขอให้ประธานกรรมการการแปรญัตติแจ้งผลการดำเนินงานให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแกบ่อหินทราบ</p>

<p>นางพรเพ็ญ ลินจรรยาศักดิ์ (ประธานกรรมการแปรรูป)</p>	<p>เรียนประธานสภา ที่เคารพ และสมาชิกสภา ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามที่สภา องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแกบ่อหิน ได้มีมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ และที่ประชุมได้กำหนดระยะเวลา เสนอคำแปรญัตติ ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ,วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ และวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. นั้น ปรากฏว่าไม่มีสมาชิก เสนอคำแปรญัตติ และคณะกรรมการแปรรูปพิจารณาแล้ว มีมติไม่เสนอคำแปร ญัตติ ในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ ซึ่งได้นำแจ้งต่อประธานสภาแล้ว</p>
<p>นายจำรัส ไกรเทพ ประธานสภา</p>	<p>จากการประชุมของคณะกรรมการแปรรูป เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ สรุปว่าไม่ มีสมาชิก เสนอคำแปรญัตติ และคณะกรรมการแปรรูปมีมติไม่เสนอคำแปรญัตติ เช่นเดียวกัน ซึ่งได้ทำหนังสือแจ้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแกบ่อหิน ทราบแล้ว ขอมติที่ประชุมครับ</p>
<p>ที่ประชุม</p>	<p>มีมติยืนยันตามร่างเดิม</p>
<p>นายจำรัส ไกรเทพ ประธานสภา</p>	<p>ต่อไปจะพิจารณาในวาระที่ ๓ ชั้นลงมติ ขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบล ป่าแกบ่อหินหรือไม่</p>
<p>ที่ประชุม</p>	<p>มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามข้อกฎหมายและระเบียบฯ ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ มีมติเห็นชอบ ๖ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง</p>
<p>นายจำรัส ไกรเทพ ประธานสภา</p>	<p>ขอเชิญเลขาฯ สรุป</p>
<p>นายอัครธรรณ รอดเทศ เลขานุการสภา</p>	<p>เรียนประธานสภา ที่เคารพ และสมาชิกสภา ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สรุปว่า ที่ประชุม เห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแกบ่อหิน และจะนำเสนอนายอำเภอทุ่งหว้า เพื่อ พิจารณาอนุมัติต่อไป</p>
<p>ระเบียบวาระที่ ๕ นายจำรัส ไกรเทพ ประธานสภา</p>	<p>เรื่องที่เสนอใหม่ ๕.๑ เรื่องขอโอนงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง) ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ ชี้แจงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ครับ</p>

<p>นายอัครอรศักดิ์ รอกเกต เลขาธิการสภาฯ</p>	<p>ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” ประกอบข้อ ๓๒ ภายใต้บังคับข้อ ๓๘ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงประมาณการรายรับ และงบประมาณรายจ่าย เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจแล้วให้ประกาศโดยเปิดเผย เพื่อให้ประชาชนทราบ แล้วแจ้งการประกาศให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทราบ ภายในสิบห้าวันสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้แจ้งแก่นายอำเภอ</p>
<p>นายจรัส ไกรเทพ ประธานสภาฯ</p>	<p>ขอเชิญท่านผู้บริหารครับ</p>
<p>นายชยาเทพ สินจรรยาศักดิ์ นายก อบต.</p>	<p>เรียน ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมท่านครับ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแกบ่อหิน มีความจำเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ให้เกิดประสิทธิภาพเพื่อสามารถให้บริการประชาชน รายละเอียดตั้งเอกสารที่ได้แจ้งให้กับสมาชิกทุกท่านแล้วนั้น</p> <p>๑. สำนักปลัด ขอโอนเพิ่มไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๗ รายการ รวมงบประมาณ จำนวน ๙๒,๐๐๐ บาท ดังนี้</p> <p>๑. พัฒลมอุตสาหกรรม ขนาด ๒๒ นิ้ว จำนวน ๔ ตัว ราคาตัวละ ๔,๓๐๐ บาท รวมเป็นเงินงบประมาณ ๑๗,๒๐๐ บาท โดยโอนลดจาก</p> <ul style="list-style-type: none">- แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพในตำบลป่าแกบ่อหิน จำนวน ๑๗,๒๐๐ บาท <p>๒. โต๊ะหน้าไฟเมก้าสีขาว ขนาด ๖๐x๑๕๐ ซม. จำนวน ๑๒ ตัว ๆ ละ ๒,๕๕๐ บาท รวมเป็นเงิน ๓๐,๖๐๐ บาท โดยโอนลดจาก</p> <ul style="list-style-type: none">- แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย/ผู้ยากไร้ในพื้นที่ จำนวน ๑๐,๖๐๐ บาท- แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรี จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท

	<p>- แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๓. ตู้โชว์กระจกสำหรับวางโล่หรือถ้วยรางวัลหรือเกียรติบัตรต่าง ๆ ขนาด ๖๐x๑๘๐x๔๐ ซม. จำนวน ๑ ตู้ ๆ ละ ๘,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๘,๐๐๐ บาท โดยโอนลดจาก</p> <p>- แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ โครงการจัดกิจกรรมค่ายครอบครัวสัมพันธ์ จำนวน ๘,๐๐๐บาท</p> <p>๔. โขฟารับแขกชุดใหญ่ ขนาด ๕ ที่นั่ง จำนวน ๑ ชุด ราคาชุดละ ๑๖,๐๐๐ บาท โดยโอนลดจาก</p> <p>- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ จำนวน ๑๖,๐๐๐ บาท</p> <p>๕. โต๊ะกลางกระจก สำหรับโซฟาชุดใหญ่ จำนวน ๑ ตัว ราคาตัวละ ๓,๙๐๐ บาท โดยโอนลดจาก</p> <p>- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ จำนวน ๓,๙๐๐ บาท</p> <p>๖. โขฟารับแขกแบบเข้ามุม ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ ที่นั่ง จำนวน ๑ ชุด ๆ ละ ๗,๖๐๐ บาท โดยโอนลดจาก</p> <p>- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น งบ ดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ จำนวน ๗,๖๐๐ บาท</p> <p>๗. โซฟาไม้เบาะลอยพร้อมโต๊ะกลาง จำนวน ๑ ชุด ราคาชุดละ ๘,๗๐๐ บาท โดยโอนลดจาก</p> <p>- แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของ ชุมชน งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น เข้มแข็ง จำนวน ๘,๗๐๐ บาท</p>
--	--

๒. กองคลัง

ขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูงไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแควบ จำนวนเงิน ๘๕๐,๐๐๐ บาท (ตั้งตามราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ปี ๒๕๖๕) โดยโอนลดจาก

- แผนงานบริหารงานทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท

- แผนงานบริหารงานทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) ประเภทค่าตอบแทน

รายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท

- แผนงานบริหารงานทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน ๒๘๐,๐๐๐ บาท

- แผนงานบริหารงานทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท

- แผนงานบริหารงานทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง จำนวน๖๐,๐๐๐...บาท

- แผนงานบริหารงานทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ประเภทค่าเช่าบ้าน จำนวน๑๘,๐๐๐...บาท

- แผนงานบริหารงานทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้จ่าย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน๔๐,๐๐๐...บาท

- - แผนงานบริหารงานทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้จ่าย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ

การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในตำบลเพื่อพัฒนาคุณภาพบริการ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท

- แผนงานบริหารงานทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่งจำนวน๒๐,๐๐๐...บาท

- แผนงานบริหารงานทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน๑๐,๐๐๐...บาท

- แผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน งบบุคลากร หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน๑๘,๐๐๐...บาท

- แผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน๑๕,๐๐๐...บาท

- แผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน๒๐,๐๐๐...บาท
 - แผนงานสาธารณสุข งานบริหารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น งบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน๓๘,๐๐๐...บาท
 - แผนงานสาธารณสุข งานบริหารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ/โรคอุบัติใหม่ จำนวน๒๐,๐๐๐...บาท
 - แผนงานสาธารณสุข งานบริหารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ โครงการงานคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน๑๐,๐๐๐...บาท
 - แผนงานสาธารณสุข งานบริหารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ โครงการท้องถิ่นนำอยู่สู่สังคมสีเขียว จำนวน๒๐,๐๐๐...บาท
 - แผนงานสาธารณสุข งานบริหารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จำนวน๑๐,๐๐๐...บาท
 - แผนงานสาธารณสุข งานบริหารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จำนวน๑๐,๐๐๐...บาท
 - แผนงานสาธารณสุข งานบริหารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ โครงการรณรงค์เพื่อทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย จำนวน๑๐,๐๐๐...บาท
 - แผนงานสาธารณสุข งานบริหารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรประชาชน โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน๑๔๐,๐๐๐...บาท
- ๓. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม**
- ขออนุมัติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท สิ่งก่อสร้างสาธารณูปการโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเขาแดง หมู่ที่ ๗ จำนวนเงิน ๔๒๗,๒๐๐ บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๕ หน้า ๑๔ ลำดับที่ ๑ โดยโอนลดจาก

	<p>- แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รายการ ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่าง ๆ จำนวน๒๐,๐๐๐...บาท</p> <p>- แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ รายการ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา จำนวน ๗,๒๐๐...บาท</p> <p>- แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบบุคลากร หมวดเงินเดือนฝ่ายประจำ ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน...๘๐,๐๐๐...บาท</p> <p>- แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รายการ ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่าง ๆ จำนวน๘๐,๐๐๐...บาท</p> <p>- แผนงานการศึกษา งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ โครงการจัดงานวิชาการเพื่อแสดงผลงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.ป่าแกบ่อหิน จำนวน ๒๐,๐๐๐บาท</p> <p>- แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ๓-๕ ปี จำนวน๒๐,๐๐๐...บาท</p> <p>-แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ รายการ/โครงการ อาหารกลางวัน จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>กองสาธารณสุข</p> <p> ขอโอนเพิ่มงบประมาณ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท ดังนี้</p> <p> โอนเพิ่ม แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท (ซ่อมรถขยะ)</p> <p> โอนลด แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น งบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท</p>
<p>นายจำรัส ไกรเทพ ประธานสภา มติที่ประชุม</p>	<p>มีสมาชิกสภา ท่านใดจะเสนอ หรือสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่ครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภา ท่านใด เห็นชอบการโอนเงินประมาณ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ขอให้ยกมือขึ้น</p> <p>เห็นชอบ ๖ เสียง</p> <p>ไม่เห็นชอบ ไม่มี</p> <p>งดออกเสียง ๑ เสียง</p>

	สรุป สภาพองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแกบ่อหิน มีมติเห็นชอบโอนเงินงบประมาณงบลงทุนหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
นายจำรัส ไกรเทพ ประธานสภา	๕.๒ เรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายใน เขตป่าสงวนแห่งชาติ ๕.๒.๑ กรณีโครงการก่อสร้างถนนหินผุ สายชอยวังมิดหมู่ที่ ๔ บ้านชุมทรัพย์ และโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายท้ายซ้อน หมู่ที่ ๖ ตำบลป่าแกบ่อหิน ขอเชิญทางเลขานุการสภาชี้แจงรายละเอียดในข้อกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
นายอับลรอสัก รอกเกต เลขานุการสภา	เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการใช้พื้นที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน หรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่นของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๓ หมวด ๑ การขอและการใช้พื้นที่ ข้อ ๖ หน่วยงานของรัฐประสงค์จะขอใช้พื้นที่บางแห่งภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เป็นสถานที่ปฏิบัติงานหรือเพื่อประโยชน์ของรัฐอย่างอื่น ให้ยื่นคำขอตามแบบ ป.ส. ๑๗ ทำยระเบียบนี้ ต่อจังหวัดท้องที่ที่ป่านั้นตั้งอยู่หรือหน่วยงานที่อธิบดีกำหนด พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐาน ตามที่ระบุไว้ในใบรับคำขอ เมื่อได้รับคำขอตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับคำขอออกใบรับคำขอให้แก่ผู้ยื่นคำขอไว้เป็นหลักฐาน และดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของคำขอและเอกสารหรือหลักฐานต่าง ๆ หมวด ๓ เอกสารประกอบการขออนุญาตและการรับรอง ข้อ ๑๒ เอกสารที่ใช้ประกอบการขออนุญาต มีดังนี้ (๑) คำขอใช้พื้นที่ของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา ๑๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (๒) รายละเอียดโครงการที่ขอเข้าทำประโยชน์ วัตถุประสงค์ ลักษณะการดำเนินงาน ของโครงการ ผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ แนวทางการบริหารและการจัดการโครงการ รายละเอียด งบประมาณที่ได้รับ พร้อมแผนผังและแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน (๓) รายละเอียดสภาพป่าเบื้องต้นที่จะขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ ทั้งทางกายภาพและชีวภาพ (๔) หนังสือแสดงว่าเป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจให้ดำเนินการแทนหน่วยงานของรัฐ (๕) แผนที่แสดงภูมิประเทศ มาตรฐานส่วน ๑:๕๐,๐๐๐ และแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ มาตรฐานตามความเหมาะสม พร้อมแผนที่สังเขปแสดงบริเวณพื้นที่ที่ขอใช้ประโยชน์และพื้นที่ข้างเคียง ที่ติดต่อกับพื้นที่ที่ขอ

	<p>(๖) เอกสารหลักฐานที่แสดงผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นที่ป้านั้นตั้งอยู่</p> <p>(๗) กรณีโครงการหรือกิจการที่เข้าข่ายจะต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นหรืออื่น ๆ ให้แนบหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบ สำหรับโครงการหรือกิจการที่เข้าข่ายจะต้องจัดทำรายการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมให้แนบรายงานข้อมูล ดังกล่าวด้วย</p> <p>(๘) รายงานเหตุผลและความจำเป็นในการขอใช้ประโยชน์ (กรณีพื้นที่มากกว่ายี่สิบไร่) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงหรือผู้บัญชาการเหล่าทัพแล้วแต่กรณี</p> <p>(๙) บันทึกยินยอมแก้ไขปัญหาราษฎร</p> <p>(๑๐) หากเป็นพื้นที่ตามประกาศหรือหนังสืออนุญาตเดิมของรายอื่นที่ยังไม่สิ้นอายุ ต้องมี หนังสือแสดงความยินยอมให้ใช้พื้นที่ของผู้ใช้พื้นที่หรือผู้รับอนุญาตเดิม</p> <p>(๑๑) กรณีการขอใช้พื้นที่ที่ตามประกาศเดิมสิ้นอายุ ให้แนบหลักฐานแสดงว่าที่ผ่านมาผู้ใช้พื้นที่ ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายประกาศหรือไม่ และได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>(๑๒) เอกสารหรือหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)</p> <p>ประกอบกับ หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทำเนียบรัฐบาล ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๒๙๖ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๕/ว ๔๑๓๗ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ อธิบายเนื้อหารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวฯ ครบถ้วนประธานสภาฯ กระผมขอแนะนำเรียนและชี้แจงเพียงเท่านี้</p>
นายจรัส ไกรเทพ ประธานสภา	ขอเชิญผู้บริหารครับ ในกรณีโครงการก่อสร้างถนนหินผุ สายซอยวังมีดหมู่ที่ ๔ บ้านชุมทรัพย์
นายชยาเทพ สินจรรยาคุณัด นายก อบต.	เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่านครับ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแกบ่อหินได้รับ เรื่องร้องเรียนกรณีประชาชนหมู่ที่ ๔ บ้านชุมทรัพย์ ได้ใช้เส้นทางสายวังมีด ซึ่งเป็นพื้นที่ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรแต่มีความกว้าง ๑.๕ เมตร ดังนั้นจึงมอบหมายให้กองช่าง ดำเนินการสำรวจพื้นที่เพื่อก่อสร้างถนนหินผุ โดยทำการขุดต่อทางป่าขนาดเบาและถมหินผุ ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๘๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๑,๒๒๐ ตารางเมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด ๔๗N ๕๘๖๑๓๗ ตะวันออก ๗๘๐๔๑๒ เหนือ (กม.ที่ ๐+๑๗๕)

	<p>จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด ๔๗N ๕๘๕๘๔๙ ตะวันออก ๗๗๘๘๓๔ เหนือ (กม.ที่ ๒+๙๘๐)</p> <p>และโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายท้ายซ้อน หมู่ที่ ๖ ตำบลป่าแกบ่อหินโดย ก่อสร้างถนนคสล. ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร</p> <p>จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด ๔๗N ๕๙๔๕๒๑ ตะวันออก ๗๗๙๒๑๕ เหนือ (กม.ที่ ๐+๐๐๐)</p> <p>จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด ๔๗N ๕๙๔๙๑๔ ตะวันออก ๗๘๐๐๘๖ เหนือ (กม.ที่ ๑+๔๙๐)</p> <p>อนึ่ง พื้นที่ที่จะขอสร้างถนนดังกล่าว อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าตระ ป่าห้วย หลอด ป่าชุมทรัพย์ จึงจำเป็นต้อง ให้ความเห็นชอบจากสภาองค์การปกครองส่วน ท้องถิ่นที่ป่านั้นตั้งอยู่ ตาม (๖) เอกสารหลักฐานที่แสดงผลการพิจารณาให้ความ เห็นชอบจากสภาองค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่นที่ป่านั้นตั้งอยู่ ตามระเบียบ คณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการใช้พื้นที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงานหรือเพื่อ ประโยชน์อย่างอื่นของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวน แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๓</p>
<p>นายจำรัส ไกรเทพ ประธานสภา</p>	<p>สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอ หรือสอบถามหรือไม่ครับ หากไม่มี ผมขอมติที่ประชุม ให้ความเห็นชอบครับ โปรดยกมือครับ</p>
<p>ที่ประชุม</p>	<p>มีมติเห็นชอบอนุมัติให้เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ขององค์การ บริหารส่วนตำบลป่าแกบ่อหิน โครงการก่อสร้างถนนหินผุ สายซอยวังม็ดหมู่ที่ ๔ บ้านชุมทรัพย์และโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายท้ายซ้อน หมู่ที่ ๖ ตำบล ป่าแกบ่อหิน</p> <p>มีมติเห็นชอบ ๖ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง</p>
<p>นายจำรัส ไกรเทพ ประธานสภาฯ</p>	<p>๕.๒.๒ กรณีติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยง อุทกภัย - ดินถล่ม ในพื้นที่ลาดชันและที่ราบเชิงเขา ในเขตพื้นที่ตำบลป่าแกบ่อ หิน ขอเชิญผู้บริหารครับ</p>

<p>นายชยาเทพ สินจรรณศักดิ์ นายก อบต.</p>	<p>ด้วยแนวทางหลวงชนบทสตูล ได้ดำเนินการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าตามมาตรา ๕๔ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ ไปยังสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑๓ (สงขลา) ปรากฏว่ายังขาดหนังสือพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป่าไม้ตั้งอยู่นั้น กล่าวคือเป็นการดำเนินการก่อสร้างถนน จำนวน ๑ สายทาง สต .๓๐๐๗ แยกทางหลวงหมายเลข๔๐๔ (กม. ที่ ๙๓+๑๐๐) – บ้านสะพานวา อำเภอละงู , ทุ่งหว้า จังหวัดสตูล</p>
<p>นายจำรัส ไกรเทพ ประธานสภา</p>	<p>ในการนี้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแกบ่อหิน ได้จัดทำหนังสือประสานสำนักงานแนวทางหลวงชนบทสตูล เพื่อชี้แจงการก่อสร้างถนนสายดังกล่าว และวันนี้ได้มีตัวแทนมาชี้แจง ขอเชิญครับ</p>
<p>นายกมล สังข์ทอง นายช่างโยธา</p>	<p>เรียนประธานสภา ผู้บริหาร และสมาชิกสภาทุกท่านครับ ผมนายกมล สังข์ทอง นายช่างโยธา ตัวแทนแนวทางหลวงชนบทสตูล ขอชี้แจงว่า การดำเนินการก่อสร้างถนน จำนวน ๑ สายทาง สต .๓๐๐๗ แยกทางหลวงหมายเลข๔๐๔ (กม. ที่ ๙๓+๑๐๐) – บ้านสะพานวา อำเภอละงู , ทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ทางหน่วยงานได้ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าตามมาตรา ๕๔ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ ไปยังสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑๓ (สงขลา) เนื่องจากโดยการก่อสร้างบางส่วนอยู่ในเขตพื้นที่ป่าซึ่งอยู่ในตำบลป่าแกบ่อหิน ซึ่งคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ ข้อ ๖ กำหนดว่า “ หลักฐานที่แสดงผลการพิจารณาให้ความเห็นจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป่าไม้ตั้งอยู่ ” ขอขอบคุณครับ</p>
<p>นายจำรัส ไกรเทพ ประธานสภา</p>	<p>สมาชิกสภา ท่านใดจะเสนอ หรือสอบถามหรือไม่ครับ หากไม่มี ผมขอมติที่ประชุมครับ โปรดยกมือครับ</p>
<p>ที่ประชุม</p>	<p>มีมติเห็นชอบอนุมัติให้เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่า กรณีก่อสร้าง ถนนสายทาง สต .๓๐๐๗ แยกทางหลวงหมายเลข๔๐๔ (กม. ที่ ๙๓+๑๐๐) – บ้านสะพานวา อำเภอละงู , ทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ตามระเบียบฯและหนังสือสั่งการ</p> <p>มีมติเห็นชอบ ๖ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง</p>

ลงชื่อ

ผู้จดยางงานการประชุม

(นายอับดุลรอซัก รอกเกต)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแกบ่อหิน

คณะกรรมการฯ ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแกบ่อหิน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ และรับรองว่าถูกต้อง ตามการดำเนินการประชุม ดังกล่าว

ลงชื่อ



(นายเสียน อำพันประสิทธิ์)

ประธานการตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรีหญิง



(ไอรดา สีทอง)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ



(นางพรเพ็ญ สินจรรย์ศักดิ์)

กรรมการ/เลขานุการตรวจรายงานการประชุม

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแกบ่อหินได้รับรองรายงานการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแกบ่อหิน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ลงชื่อ



(นายจรัส ไกรเทพ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแกบ่อหิน